

BCP - ชื้ออนาคต

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

อาจจะมีความหมายคือ ไม่ว่าหุ้นไหนๆ ถ้าซื้อตรงนี้ ก็อาจจะต้องมองถือกันยาวๆ เรียกว่า ซื้ออนาคตกันเลย จริงๆ แล้ว ถ้าจะดี ๆ หรือได้เปรียบตลาด อาจจะมองที่หุ้นราคา ลงมาต่ำๆ มากกว่า ถ้าจะว่าในราคาของ BCP มันขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หรือ จะว่าไปแล้ว ราคาอยู่สูงเลยนะ แต่ก็นั่นแหละ ซื้อตรงนี้ ก็คือมองการถือยาวเป็นหลัก... แต่ถ้าใครจะบอกว่า ซื้อที่อนาคต นั่นแปลว่า ราคาหุ้นไหนๆ ในเวลาหนึ่งก็ตาม ยังสามารถรอได้ หรือ ลงจังหวะอีกสักกระยะ แล้วค่อยไปซื้อ อาจจะ 1 เดือน หรือ 2 เดือน ช่างหน้า แล้วค่อยเข้าไปซื้อ เรียกว่า รอให้ตลาด หรือหุ้นลงมาต่ำๆ จนสุดแล้ว จน Volume แห้งแล้ว ก็น่าจะเริ่มกลับเข้ามาซื้อได้... แต่หลาย ๆ ท่าน ก็เริ่มจะเห็นปริมาณการซื้อขายของตลาดในระยะนี้ เหมือนเริ่มจะเบาบางแล้วนะ วันวาน ตลาด หรือ SET Index ลงและเหมือนกัน แต่ปริมาณการซื้อขาย ก็เริ่มจะไม่ถึงระดับ 4 หมื่นล้านแล้วละ... เงื่อนไขนี้ ก็อาจจะพอมองได้ เหมือนที่เรา ๆ ท่าน ๆ เคยใช้กันอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ยุคนี้ เวลาสังเกต แล้วปริมาณการซื้อขายเบาบาง ก็อาจจะไม่แน่มสอไปแล้ว บางทีก็อาจจะมิดั้งสลับให้จนเราเข้าใจว่า เหมือนจะใช้ อย่าง 2 วันก่อนหน้าวันวาน ที่ดึงกลับขึ้นมาได้ แต่วันวาน ก็กลับมาลงต่ออีก นั่นอาจจะแปลว่า แม้ปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ตลาดก็อาจจะเล่นเกม "ซีมลง" หรือ Slideways Down ได้ ทางที่ดี เหนือเมฆก็ยังคงความเห็น ว่า ดูโครงสร้างการแกว่งตัว ดูค่าสัญญาณทางเทคนิค ที่เขาบอกไว้อยู่แล้วว่าจะยังเน้นหนักในทางไหน... ถ้าจะดูชัด ๆ ก็ติดตามกันใน LIVE นะครับ จะชี้ให้เห็นภาพได้ชัดเจนกว่าและ

ดูตามเกม...

เกมหลังจากที่ได้หุ้น ESSO มาแล้ว ก็ยังถือว่าเล่นในทางที่เสียมากกว่า แต่ก็อย่างที่ว่า ถ้าจะซื้อตรงนี้ ก็ต้องมองกันยาวๆ หน่อย แต่อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของขาขึ้น ต้องไม่เสียไปนะ

แนวรับ : ...41.0-40.0 และ **ไม่ต่ำกว่า 39.0 จะดีกว่า**

เป้าหมาย : ...45.0-46.0 หากผ่านไปได้ จะมอง 60+/-

Price Chart...(BCP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BCP... วันนี้ เอามาที่เป็นกราฟ week มาว่ากันชะง่อนๆ นานๆ จะใช้สักครั้ง แต่ก็อย่างที่กล่าว เมื่อเห็นภาพของ MA. ในกราฟรายวัน เป็นภาวะกระทิง ก๊อดที่จะมากดในกราฟรายสัปดาห์ไม่ได้ ไม่ว่าหุ้นไหน ซึ่งพอเห็นภาพ MA. ในกราฟรายสัปดาห์ ชิง BCP แล้ว ก็เป็นภาวะกระทิงด้วยเช่นกัน ดังนั้น การขึ้นต่อยาวๆ จึงจะคาดหวังไว้ด้วยก็ได้ ยิ่งเห็นรูปแบบ การแกว่งตัว ที่เป็นขาขึ้นแบบค่อยๆ ขึ้นด้วยแล้ว หากผ่านแนวต้าน ที่ระดับ 45.0-46.0 ไปได้ การกระชากขึ้นแรงๆ ก็อาจจะมีตามมาได้ในอนาคต แบบว่า ขึ้นต่อเนื่อง หรือขึ้นแบบแรงๆ เข้าทดสอบระดับ 60+/- ได้แบบเร็วๆ เลย แต่อย่างไร ดูโครงสร้างแล้ว อย่าต่ำกว่า 39.0 ก่อนนะ